



ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาเรียง
เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเรียง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (สมัยแรก) ประจำปี ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่น มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเรียง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

เทศบาลตำบลนาเรียง จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเรียง ที่สภาเทศบาลตำบลนาเรียง มีมติรับรองแล้วดังนี้

๑. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเรียง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) 
(นายสมพงษ์ ตันสุ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรียง

บันทึกรายงานการประชุมสภา
 สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ สมัยที่ ๑ (สมัยแรก)
 ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเรียง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมพงษ์ ต้นสุ	ประธานสภา ทต.นาเรียง		
๒	นายเพ็ง แก้วบัวขาว	รองประธานสภา ทต.นาเรียง		
๓	นายเผด็จชัย ชวดทอง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๔	นายแปลง ลาภา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๕	นายสมศักดิ์ สุระเทพ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๖	นายสำลี อินทร์เลิศ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๗	นายถาวร ศิริคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๘	นายประวิติ จันทเพ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๙	นายเสาร์ มาดาดาช	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๐	นายประมุข บุ่งทอง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๑	นายสมศักดิ์ โพธิ์ขาว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๒	นางลำไย คันธะมาน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๓	นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์	เลขานุการสภา ทต.นาเรียง		
	ผู้เข้าร่วมประชุม			
๑	นายวิทยา โลมากาล	นายกเทศมนตรีตำบลนาเรียง		
๒	นางกฤตญาวิทย์ ศรีระดา	รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเรียง		
๓	นายบุญไทย บุญฤทธิ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเรียง		
๔	นายประกาศิต อำพันธ์	ที่ปรึกษานายก ทต.นาเรียง		
๕	นายสุริยันต์ บุญธรรม	เลขานุการนายก ทต.นาเรียง		
๖	นางสาวภัสสร สุทธิโยธา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
๗	นายทรงกลด อาธิเวช	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๘	นายชัยวัฒน์ ราชบรรดิษฐ์	หัวหน้าสำนักปลัด		
๙	นายพิเชฐ อุทธานามย์	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๑๑	นายเสกสรรค์ นพิน	เจ้าพนักงาน อำนวยการ		
๑๒	นางนงนุช วัฒนกุล	พ.ศ. ๓๗๖, ๓๗๗		
๑๔				
๑๕				
๑๖				
๑๗				

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภา ได้นำสมาชิกสภา
ให้ว้พระ และสวดมนต์พร้อมกัน หลังจากนั้นเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อ
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผมจะให้เลขานุการสภา ได้อ่านรายงานการประชุมสภาให้ทุก
ท่านได้ทราบ หลังจากนั้นจะได้ขอมติรับรองการประชุมต่อไป

เลขานุการสภา

นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์ เลขานุการสภา ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๔
ประจำปี ๒๕๖๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้สมาชิกสภาทั้งสองเขตได้
พิจารณารับรองการประชุม

ประธานสภา

เลขานุการสภา ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ เสร็จ
แล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภา สมัยที่ ๔

ประธานสภา

เลขานุการสภา ก็ได้อ่านรายงานการประชุมสภา เสร็จแล้ว ลำดับต่อไป สมาชิกสภาท่าน
ใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ยกมือครับ

มติสภา

เห็นชอบ ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติ

ชาวสภาท้องถิ่น

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภา

ญัตติที่ ๑ นายวิทยา โลมากาล ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาเรียง ขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโอนเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบรายละเอียด ดังนี้

- ๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ประเภทเครื่องเจาะคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะ คอนกรีต จำนวน ๑ ชุด งบประมาณจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔.๔ แรงม้า ประกอบด้วย เครื่องป้อนเจาะ มี ระบบน้ำหล่อเย็น ประกอบกับชุดป้อนเจาะติดตั้งกับโครงและมีล้อขับเคลื่อน พร้อม ตัวลอคเบรกใช้ระบบหมุนพวงมาลัยควบคุมปรับระดับการเจาะ สามารถ เจาะคอนกรีตได้ตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑"-๘" ลึกไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุดๆละ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า กำลังไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์เสริม ๑ ชุด (อุปกรณ์เสริม

๑ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังไฟไม่น้อยกว่า ๒.๕ KW

๒ ดอกเจาะขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๑ ดอก

๓ ฐานเจาะถนน (สำหรับติดตั้งกับเครื่องเจาะ) สามารถเจาะได้ตั้งแต่ ๑"-๘" มีความสามารถในการเจาะลึกตั้งแต่ ๑๘ - ๓๕๐ mm หรือ ๐.๗-๑๔ นิ้ว (ขึ้นอยู่กับ ความยาวดอกเจาะ) มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๗๐๐ r/m (รอบต่อนาที) มีน้ำหนัก รวมดอกเจาะไม่น้อยกว่า ๒๕ kg มีเส้นผ่าศูนย์กลางในการเจาะระหว่าง ๔๒-๔๐๐ (ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกเจาะ) จำนวน ๑ ชุดๆละ ๘๐,๐๐๐ บาท(แปดหมื่นบาท ถ้วน)

ประธานสภา

ผมจะให้ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงครับ

นายทรงกลด อาธิเวช
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน ผมนายทรง กลด อาธิเวช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงถึงความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่อง เจาะคอนกรีต เนื่องจากว่า ปัจจุบันเครื่องเจาะคอนกรีต ถือเป็นเครื่องมือช่างที่มี ความสำคัญอย่างมาก เพื่อวัดความหนาของถนนให้ถูกต้องตามแบบ สาเหตุที่ต้องตั้งเป็น รายการใหม่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะของครุภัณฑ์ เดิม

- ๑) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔.๔ แรงม้า ประกอบด้วย เครื่องป้อนเจาะ มีระบบน้ำหล่อเย็น ประกอบกับชุดป้อนเจาะติดตั้งกับโครงและมี ล้อขับเคลื่อนพร้อม ตัวลอคเบรกใช้ระบบหมุนพวงมาลัยควบคุมปรับระดับการ

เจาะ สามารถเจาะคอนกรีตได้ตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑"-๘" ลึกไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุดๆละ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า กำลังไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์เสริม ๑ ชุด (อุปกรณ์เสริม ๑ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังไฟไม่น้อยกว่า ๒.๕ KW ๒ ดอกเจาะขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๑ ดอก ๓ ฐานเจาะถนน (สำหรับติดตั้งกับเครื่องเจาะ) สามารถเจาะได้ตั้งแต่ ๑"-๘" มีความสามารถในการเจาะลึกตั้งแต่ ๑๘ - ๓๕๐ mm หรือ ๐.๗-๑๔ นิ้ว (ขึ้นอยู่กับความยาวดอกเจาะ) มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๗๐๐ r/m (รอบต่อนาที) มีน้ำหนักรวมดอกเจาะไม่น้อยกว่า ๒๕ kg มีเส้นผ่าศูนย์กลางในการเจาะระหว่าง ๔๒-๕๐๐ (ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกเจาะ) จำนวน ๑ ชุดๆละ ๘๐,๐๐๐ บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน)

นายประวัตติ จันทพ
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนการทำงานทุกท่านครับ ผมนายประวัตติ จันทพ สมาชิกสภาเขต ๒ ได้ฟังรายละเอียดแล้ว ก็ขออภิปรายว่า ท่านเป็นคนซื้อจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ควรเลือกสิ่งที่ดีมีคุณภาพมาใช้ ผมก็เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดซื้อเครื่องเจาะกรีด แต่ทางที่ดีควรจะมีตารางอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้ โดยทำเป็นตาราง เพื่อให้เห็นเด่นชัดขึ้น

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

นายเผด็จชัย ขวดทอง
สมาชิกสภาเขต ๑

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการทำงานที่เคารพ ทุกท่าน ผมนายเผด็จชัย ขวดทอง สมาชิกสภาเขต ๑ ผมเห็นด้วยที่จะให้มีการจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็น แต่ว่า รายละเอียดของลักษณะครุภัณฑ์ไม่ชัดเจน ควรระบุให้ชัดเจนกว่านี้ ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจในรายละเอียด ขอให้ชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนมากกว่านี้ครับ

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ต่อไปผมจะขอมติสมาชิกท่านใดเห็นด้วยการโอนเงินงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า กำลังไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ วัตต์พร้อมอุปกรณ์เสริม ๑ ชุด สามารถเจาะได้ตั้งแต่ ๑" ถึง ๘" มีความสามารถในการเจาะลึกตั้งแต่ ๑๘ ถึง ๓๕๐ มิลลิเมตร หรือ ๐.๗ ถึง ๑๔ นิ้ว มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๗๐๐ รอบต่อนาที มีน้ำหนักรวมดอกเจาะไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลกรัม มีเส้นผ่าศูนย์กลางในการเจาะระหว่าง ๔๒ ถึง ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุดๆละ ๘๐,๐๐๐ บาท ยกมือครับ

มติสภา

เห็นชอบ ๑๑ เสียง เป็น เอกฉันท

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภูทา ยืนนาน ถึงบ้านนายหนูจร สมพงษ์ หมู่ ๔ บ้านโนนงาม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร กนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลนาเรือง) งบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ หน้า ๘๗ ลำดับที่ ๔๔

ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

เป็นโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายทองกล้า คำทองนิล ถึงหน้าบ้านนายโจม พลปัญญา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร กนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลนาเรือง) งบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๓ ลำดับที่ ๔๐

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอหรืออภิปรายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายทองกล้า คำทองนิล ถึงหน้าบ้านนายโจม พลปัญญา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร กนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

นายประวัตติ จันทเทพ
สมาชิกสภาเขต ๒

ขอรับรองไม่ ขอยื่นขมก ควรทำให้เขาด้วย อย่าทำแต่รอบใน ให้ทำข้างนอกขอยด้วยครับ เพราะว่าประชาชนอยู่จำนวนมาก ถ้าทำควรทำให้ครอบคลุม

นายเผด็จชัย ขวดทอง
สมาชิกสภา เขต ๑

ผมนายเผด็จชัย ขวดทอง สมาชิกสภาเขต ๑ ในการสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ ประชาชนจะได้สัญจรไปมาไม่ลำบาก เกิดความสะดวกแก่ประชาชน

นายสมศักดิ์ โพธิ์ขาว
สมาชิกสภา เขต ๒

ผมนายสมศักดิ์ โพธิ์ขาว สมาชิกสภาเขต ๒ ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายทองกล้า คำทองนิล ถึงหน้าบ้านนายโจม พลปัญญา ด้วยงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ก็จะเป็นการดีครับที่ชาวบ้านโนนงามจะได้มีถนนภายในหมู่บ้าน ถือว่าเป็นเส้นทางสำคัญของบ้านโนนงามเส้นหนึ่ง ที่อยู่ใจกลางหมู่บ้าน ผู้คนสัญจรไปมาจำนวนมาก ที่ผ่านมามีท่านนายกทำแต่รอบนอกผมอยากเสนอให้ทำภายในหมู่บ้านด้วย

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านเสนอหรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติในการดำเนินการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายทองกล้า คำทองนิล ถึงหน้าบ้านนายโจม พลปัญญา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ยกมือครับ

มติสภา

เห็นด้วย ๓ เสียง ไม่เห็นด้วย ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ขาดประชุม ๑ เสียง

ประธานสภา

ญัตติที่ ๒ นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง ขอเสนอญัตติเพื่อขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะตามที่เทศบาลตำบลนาเรือง ได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพื้นฐานฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐานฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ (ฉบับเดิม)

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓

๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

- ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GBk หรือ
- ๔) มีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคมพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
- มีหน่วยความจำหลักหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
 - มีแบบพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- คุณลักษณะพื้นฐานฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ฉบับใหม่
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง โดยมีสัญญาณาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับเดียวกันขนาด ไม่น้อยกว่า ๘ MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้
 - ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T

หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ทำให้คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ ๑ เปลี่ยนแปลงไป

ประธานสภา

ผมขอให้ ผู้อำนวยการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดเหตุผลที่ขออนุมัติจัดซื้อครับ

นางสาวภัสสร สุทธิโยธา
ผู้อำนวยการกอง
การศึกษา

ดิฉัน นางสาวภัสสร สุทธิโยธา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อพิจารณาเห็นชอบจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบท่า ๑ แบบตั้งโต๊ะ จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงินงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพื้นฐานใหม่ จากเดิม ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาเห็นชอบ

นายประวัตติ จันทเทพ
สมาชิกสภา เขต ๒

ผมนายประวัตติ จันทเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๒ ผมเห็นด้วยในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เป็นแบบตั้งโต๊ะที่จะใช้ในกองการศึกษา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน

ประธานสภา

ต่อไปผมขอมติสภาเพื่อให้สภาอนุมัติเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ ๑ หรือแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท ยกมือครับ

มติสภา

เห็นชอบ ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์

ประธานสภา

ญัตติที่ ๓ นายประมูล บุ่งทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๒ เสนอญัตติ เรื่อง ขอมติเห็นชอบการขอตั้งวัดบ้านแก้งยาง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง รับรอง ๒ คน

ประธานสภา

ขอให้ สท.ประมูล บุ่งทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๒ ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องขอมติเห็นชอบการขอตั้งวัดบ้านแก้งยาง ครับ

นายประมูล บุ่งทอง
สมาชิกสภา เขต ๒

ผมนายประมูล บุ่งทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๒ ขอชี้แจงรายละเอียด การตั้งวัดบ้านแก้งยาง เนื่องจากว่า วัดแก้งยาง ก็ตั้งมานานแล้ว ปัจจุบันเป็นวัดที่จัดตั้งยังไม่ถูกต้อง ดังนั้น เป็นอำนาจของสภา จึงขอให้พิจารณาอนุมัติเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดตั้งวัดบ้านแก้งยาง ครับ

นายวิทยา โลมากาล
นายกเทศมนตรี
ตำบลนาเรือง

ในเรื่องของการจัดตั้งวัดบ้านแก้งยาง ให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมการศาสนา ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องทำ อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นก็ขอให้ทางสมาชิกสภาทุกท่านได้เห็นชอบให้จัดตั้งวัดในครั้งนี้ก่อน ครับ

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปให้เลขานุการสภาได้นับองค์ประชุมครับ

เลขานุการสภา

ครบองค์ประชุมครับ

ประธานสภา

ต่อไปผมจะขอมติสภาเรื่องให้ความเห็นชอบการจัดตั้งวัดบ้านแก้งยาง ยกมือครับ

มติสภา

เห็นชอบ ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์

ประธานสภา

การกำหนด จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ซึ่งมีการกำหนด ดังต่อไปนี้
สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕

จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕	ระยะเวลา	วันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒	๓๐ วัน	๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓	๓๐ วัน	๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔	๓๐ วัน	๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

การกำหนดสมัยประชุม ๒๕๖๖ สมัยแรก (ของปีถัดไป)

จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖	ระยะเวลา	วันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑	๓๐ วัน	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึง ๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ประธานสภา

ในการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี ๒๕๖๕ สมัยแรกและปี ๒๕๖๖ สมัยแรกของปีถัดไป ได้กำหนดไว้แล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ มีสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่น หรือไม่ จะเอาตามกำหนดเดิมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด

จะเสนอหรืออภิปราย ต่อไปผมจะมติสภา สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี ๒๕๖๕ สมัยแรกและปี ๒๕๖๖ สมัยแรกของปีถัดไปไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเอาตามกำหนดเดิม ยกมือครับ

มติสภา

เห็นชอบ ๑๑ เสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา

ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ อบ ๕๒๑๑๐/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเอกสารรายงานการประชุมสภาที่ให้ความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองวารินชำราบกำจัดขยะมูลฝอย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ขอเอกสารรายงานการประชุมสภาที่ระบุให้ความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองวารินชำราบกำจัดขยะมูลฝอย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครับ

ประธานสภา

สมาชิกได้ทราบรายละเอียดแล้ว พิจารณาผลเป็นอย่างไรครับ ให้ดำเนินการตามนี้หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาให้เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครับ

มติสภา

เห็นชอบ ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์

ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้อภิปราย ได้แสดงความคิดเห็นครับ

นายประมูล บุ่งทอง
สมาชิกสภา เขต ๒

ผมนายประมูล บุ่งทอง สมาชิกสภาเขต ๒ ขออภิปรายเรื่องการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล หรือลงลูกรังท่านดำเนินการถึงไหนแล้ว ติดปัญหาตรงไหนหรือไม่

นายสมศักดิ์ สุระเทพ
สมาชิกสภา เขต ๒

ผมนายสมศักดิ์ สุระเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๒ ขออภิปรายในการก่อสร้างทาง ก็ขอฝากให้ทำไหล่ทางด้วย ให้มีมาตรฐานและถูกต้องตามรูปแบบครับ ผมขอเสนอให้ทำไหล่ทางตรงบ้านนายวันนา แสงอ้อ ครับ

นายแปลง ลาภา
สมาชิกสภาเขต ๒

ผมนายแปลง ลาภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๒ ผมได้ไปเดินสำรวจไหล่ทางตรงบริเวณโครงการก่อสร้างบางช่วงไม่เห็นมีดินมาถมเลย เลยสอบถามว่าจะมีดินมาเสริมให้อีกหรือไม่ครับ และเมื่อวันที่ ๕ และวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระบบน้ำประปาไม่ไหลผมได้ช่วยเหลือเบื้องต้นแต่คงไม่ยั่งยืนเพราะช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้น แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง

นายเผด็จชัย ขวตทอง
สมาชิกสภาเขต ๒

ผมนายเผด็จชัย ขวตทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรื่อง ขอแสดงความคิดเห็นดังนี้ ในช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงหน้าร้อนแล้ว การจัดซื้อสารกำจัดยุงลาย ทรายละเบทก็ขอให้เตรียม จัดซื้อไว้ด้วย

เรื่องต่อไป เรื่องขยะ ขอสอบถามว่าคนที่ลงรายชื่อทำไมไม่ได้ถึงขยะ ทั้งนี้ผู้บริหารได้ จัดซื้อมาแจกจ่ายให้แล้ว

เรื่องที่ ๓ ขอให้ซ่อมแซมถนนหน้าบ้านนายบุญเลิง ดารา คำถึงบ้านนางแหลม ถนนมีความ ขำรุต และตรงหน้าบ้านนายบุญเลิง ดารา คำมีรอยต่อถนนอยากให้ซ่อมแซมให้ด้วย

เรื่องที่ ๔ เส้นทางไปบ้านนาสว่าง ขำรุตถนนพัง ขอฝากให้ซ่อมแซมด้วย

นายสำลี อินทร์เลิศ
สมาชิกสภาเขต ๑

ผมนายสำลี อินทร์เลิศ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรื่องเขต ๑ ขออภิปราย เรื่อง ถนนตรงหน้าบ้านกำนันทองหล่อ มีความชันเกินไป รถเก๋งไม่สามารถผ่านไปได้ จึง เรียนมายังผู้บริหารได้สั่งการกองช่างดำเนินการแก้ไขด้วย ครับ

นายเสาร์ มาดาดาศ
สมาชิกสภาเขต ๒

ผมนายเสาร์ มาดาดาศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรื่องเขต ๒ ผมมีข้อสังเกตว่าตรง เส้นทางที่ขยายไหล่ทางไปนั้น มีป้ายอยู่ด้วยใกล้ไหล่ทาง ท่านไม่นำออกไปหรือครับ

นายทรงกลด อาธิเวช
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผมจะดำเนินการเสร็จก่อนแล้วจึงจะนำป้ายออกครับ

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

นายประวัตติ จันทพ
สมาชิกสภาเขต ๒

ผมนายประวัตติ จันทพ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรื่อง ก็ขอฝากถึงท่าน นายกฯ ดังนี้ ครับ

ข้อ ๑. การจัดซื้อกล้อง CCTV ให้แก่หมู่บ้านต่างๆ ขอให้ท่านเร่งดำเนินการด้วย

ข้อ ๒ การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ของหมู่ ๖ หมู่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ช่วยเร่งดำเนินการด้วย ครับ

ข้อ ๓ ในเรื่องการจัดทำแผนที่ภาษี เราเสียเปรียบเป็นอย่างมาก เขตเดชอุดมและสม สะอาดเป็นเขตของเราทั้งนั้น เวลาเขาไปชำระภาษีเขาไปชำระที่ อบต.เมืองเดชทำให้เรา เสียเปรียบ และทางฝั่งเลยสะพานห้วยอีตุ้ม เป็นของเขตเราทั้งนั้น เวลาเขาไปชำระภาษี เขาไปชำระภาษีให้ทาง อบต.นาสว่าง ที่กล่าวมาเราเสียเปรียบเรื่องการเก็บภาษีอย่างมาก

นายประมูล บุ่งทอง
สมาชิกสภาเขต ๒

ผมนายประมูล บุ่งทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรื่อง ผมขอสอบถามเรื่องการเก็บ ภาษีดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

นายวิทยา โลมากาล
นายกเทศมนตรี
ตำบลนาเรือง

การเก็บภาษีจะดำเนินการเก็บเดือนมีนาคม ครับ

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขณะนี้การประชุมสภาที่ใช้เวลาสมควรแล้ว ผมขอขอบคุณ คุณผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านที่ร่วมประชุมในวันนี้ ถ้าไม่มีอะไรผมขอปิดการประชุม ครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึก

(นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเรือง

คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุม

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประวิติ จันทร์เทพ)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายแปลง ลาภา)

ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางลำไย คันระมาน)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว

เมื่อวันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายสมพงษ์ ต้นสุ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง